



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลิตเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(1) กระทู้ถาม

1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

1.1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงกฎกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ต่างชาติครอบครองที่ดินได้คนละ 1 ไร่ โดย นายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงกฎกระทรวงมหาดไทย สาระสำคัญคือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยชี้ชวนจูงใจให้คนต่างชาติหรือคนต่างด้าวนำเงินมาลงทุนคนละไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท เพื่อแลกกับการถือครองที่ดินได้คนละ 1 ไร่ กรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และสร้างความวิตกกังวลสำหรับประชาชนคนไทย เกรงว่าการส่งเสริมและอนุญาตให้ต่างชาติถือครองที่ดินดังกล่าว จะเป็นการเปิดช่องให้คนต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของที่ดินในขณะที่คนไทยกำลังอ่อนแอ และคนไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ยังไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ปัจจุบันสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดินสูงมาก ที่ดินกระจุกตัวอยู่กับคนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ไม่มีที่ดิน แต่กลับถูกซ้ำเติมด้วยการให้ต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดิน จนเป็นการขายชาติหรือไม่ มีความสมควรหรือไม่ จึงขอถามคณะรัฐมนตรีว่ามีความจำเป็นหรือเหตุผลอะไรถึงต้องมีมติคณะรัฐมนตรีเช่นนี้ออกมา เนื่องจากเรื่องดังกล่าว รัฐบาลเมื่อปี 2542 จำเป็นต้องดำเนินการเพราะต้องออกกฎหมายด้วยเหตุว่า

ถูกบังคับและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทุนเงินระหว่างประเทศ (IMF) ต่อมารัฐบาลปี 2545 ก็ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับและเงื่อนไขดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงและมีมาตรการไปตาม IMF ซึ่งรัฐบาลสองชุดก่อนหน้านั้น ออกกฎกระทรวงเป็นไปตามข้อจำกัดและออกด้วยความจำเป็นเพราะมีการกู้เงินจาก IMF มา และ IMF บังคับให้ทำ ซึ่งทำด้วยความระมัดระวังรอบคอบรัดกุมมากที่สุดจนในที่สุดมีต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินเพียง 7 - 8 ราย จึงไม่เกิดการสูญเสียที่ดิน แต่ขณะนี้มีความจำเป็นอะไรหรือมีอะไรบีบบังคับที่ทำให้ต้องปฏิบัติจึงต้องออกมาตรการนี้ มีเหตุผลและความจำเป็นที่นักหนาสาหัสอย่างไรจึงต้องออกมาตรการเช่นนี้มา เจตนาที่แท้จริงของรัฐบาลคือต้องการช่วยกลุ่มคนในเขตเมืองที่ซื้อที่ดินไว้เต็มมือ หรือกลุ่มนายทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ขายไม่ออก จึงออกมาตรการเช่นนี้ เพราะกลุ่มทุนอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมืองที่มีบ้านและที่ดินจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์มากกว่าประชาชน เป็นการออกกฎกระทรวงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนายทุนใหญ่หรือไม่ การออกกฎหมายต้องคุ้มครองคนไทย มีการเลี้ยการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ หากปล่อยมาตรการเหล่านี้ออกมาจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้นหรือไม่ มีมาตรการปกป้องคนไทยอย่างไร หากไม่มีมาตรการที่ดีพอ จะทำให้คนไทยเข้าไม่ถึงที่ดิน ไม่มีความมั่นคงในชีวิต และทำให้ประเทศชาติเสียความมั่นคง

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการออกกฎกระทรวงใหม่ ส่วนกฎกระทรวงเดิมเมื่อปี 2545 ยังคงมีอยู่สาเหตุที่รัฐบาลพิจารณาหามาตรการดำเนินการในเรื่องนี้ เริ่มมาจากวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะทำงานเศรษฐกิจเชิงรุกได้มีการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ซึ่งมีการพิจารณาหลายเรื่องด้วยกัน โดยพิจารณาคุณสมบัติและต้องการคนที่มีความมั่งคั่งให้มาถือครองที่ดิน และมองไปยังกลุ่มที่มีความสามารถมีทักษะในการลงทุน ต้องการคนเก่งและมีความสามารถที่ทำงานในประเทศไทยและมีทักษะพิเศษให้มาลงทุนในประเทศไทย จึงเป็นเหตุผลที่คณะทำงานเศรษฐกิจเชิงรุกพิจารณา โดยการให้วีซ่าผู้พำนักระยะยาว (Long Term Resident Visa : LTR) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติอยู่ในประเทศไทยยาวนานขึ้น ซึ่งกำหนดให้มีการยื่นเรื่องต่อ BOI สถานทูต และสถานกงสุลเพื่อขอวีซ่า มีการตรวจสอบแบล็กลิสต์ต่าง ๆ ตรวจสอบพฤติการณ์ เฝ้าระวังการทำงานในลักษณะต้องห้าม มีการพิสูจน์ความเชี่ยวชาญพิเศษ มีขั้นตอนในการพิจารณาก่อนกรอกก่อนจะให้ LTR คณะทำงานจึงเสนอแนวคิดที่ต้องส่งเสริมดึงดูดให้บุคคลเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทย โดยการให้มีที่อยู่อาศัยได้เพราะต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยระยะยาว จึงเป็นที่มาของนโยบายนี้ซึ่งผู้ที่เข้ามาจะต้องมี LTR และมีเงินลงทุนตามที่กำหนดไว้ และกำหนดให้ถือครองที่ดินเป็นระยะเวลา 3 ปีก่อนที่จะขาย การขายให้คนต่างชาติต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ และต้องขายให้กับผู้ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยต้องมีการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์ (Trust) คือและเป็นพื้นที่ที่กฎหมายอนุญาตให้เป็นที่อยู่อาศัยได้ กฎกระทรวงฉบับใหม่

มีความเข้มงวดกว่ากฎกระทรวงเมื่อปี 2545 มีการวางมาตรการอย่างรัดกุม ไม่มีเจตนาในการขายชาติ แต่เจตนาเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ไม่ได้มีแนวคิดจะให้ต่างชาติเข้ามาครอบครองที่ดินในประเทศไทย การจัดซื้อเพิ่มเติมต้องมาขออนุญาต และไม่อนุญาตให้ซื้อที่ดินแปลงติดกันได้ ขณะนี้ร่างกฎกระทรวงอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของกฤษฎีกา การจัดทำกฎหมายต้องมีขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอีกได้ ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนายทุน เพื่อให้ขายบ้านเดี่ยวหรือที่ดินแต่อย่างใด รัฐบาลตระหนักว่าทำอย่างไรจะลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยทำให้คนไทยที่ไม่มีที่ดินมีโอกาสได้ถือครองที่ดิน สำหรับข้อกังวลต่าง ๆ นั้น จะนำไปประมวลและพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม เพราะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการร่างกฎหมาย โดยจะทำให้ดีที่สุด ข้อกังวลของประชาชนจะนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบ

1.1.3 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง ปัญหาสถานการณ์อุทกภัย โดย นางสาวพัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

ตามที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ลานีญา โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าปี 2564 และมีความใกล้เคียงกับปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ โดยรัฐบาลได้มีมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ทำให้สถานการณ์ในภาพรวมอยู่ระดับที่ดี แต่ยังคงมีบางพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการเยียวยาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล จึงขอตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แม้ว่าจะไม่ใช่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำโดยตรง แต่จังหวัดเป็นกลไกที่สำคัญของรัฐบาลในการเข้าถึงพื้นที่และพี่น้องประชาชน จึงขอสอบถาม ดังนี้

1. ขอทราบสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมของประเทศ มาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาของรัฐบาล

2. ขอทราบมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และสรุปผลการดำเนินการช่วยเหลือดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน ทั้งในส่วนของจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งยังไม่มีประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ แต่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นเดียวกัน จะมีมาตรการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนนี้อย่างไร

3. ขอทราบมาตรการป้องกันปัญหาอุทกภัยในอนาคต รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐบาล กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในพื้นที่ต่างจังหวัดจะมีมาตรการป้องกันปัญหาอุทกภัยในอนาคตอย่างไร

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ สถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมของประเทศ เนื่องจากปีนี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญา และมีปริมาณน้ำฝนจำนวนมากกว่าปกติ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนเป็นต้นมา โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนในรอบ 30 ปีมากถึงร้อยละ 400 เดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนในรอบ 30 ปีมากถึงร้อยละ 70 และเมษายนมีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนในรอบ 30 ปีมากถึงร้อยละ 16 เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนก็มีพายุดีเปรสชันเข้ามา โดยช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนมีร่องมรสุมและพายุดีเปรสชัน พาดผ่านมาทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 6 ครั้ง ในห้วงเวลาต่อเนื่องกัน ดังนั้นในปี 2565 ภาคเหนือมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่าร้อยละ 22 จากค่าปกติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่าร้อยละ 28 จากค่าปกติ ภาคกลาง มีปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่าร้อยละ 26 จากค่าปกติ ภาพรวมของประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่าร้อยละ 22 จากค่าปกติ รัฐบาลได้มีกลไกในการแก้ไขปัญหา โดยการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตลอดจนมีการตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีการกำหนดมาตรการการบริหารจัดการน้ำ ในปี 2565 อาทิ การกำหนดพื้นที่การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่าง ๆ การดำเนินการเกี่ยวกับการระบายน้ำ ตั้งแต่การซ่อมบำรุงอาคารต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ การแก้ไขเรื่องปัญหาฝักตบชวา และการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกล ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ข้างต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการรองรับฤดูฝน ปี 2565

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำเกินร้อยละ 80 การระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำจึงไม่ใช่ปัญหาหลักของการบริหารจัดการน้ำในปี นี้ แต่เกิดจากปัญหาน้ำฝนในพื้นที่ใต้เขื่อนลงมา ซึ่งไม่มีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำ จึงต้องมีการควบคุมการบริหารจัดการน้ำโดยเขื่อนเจ้าพระยา และจำเป็นต้องผันน้ำออกไปทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อรักษาระดับน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปยังพื้นที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และเขตอุตสาหกรรม จึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำในแต่ละลุ่มน้ำ และจำเป็นต้องมีการปล่อยน้ำที่เกินความจุของลุ่มน้ำออกไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ แต่ยังสามารถควบคุมไม่ให้ปริมาณน้ำส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ เช่นกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี สำหรับลุ่มน้ำชี-มูล ไม่มีพื้นที่เก็บกักน้ำเลย มีเพียงเขื่อนสำหรับชะลอน้ำเช่นเดียวกับเขื่อนเจ้าพระยาเท่านั้น ซึ่งสามารถหน่วงน้ำได้จำกัด ดังนั้นพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะอำเภอวารินชำราบ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำจึงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องทำการสำรวจผลกระทบต่อน้องทั้งหมด ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสำรวจความเสียหายทั้งหมด และจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายของกระทรวงการคลัง ทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัย ผู้เสียชีวิต เครื่องมือทำกิน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำรวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อพิจารณาว่าต้องมีการช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างไร โดยมีข้อแตกต่างในแต่ละพื้นที่ ส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น รัฐบาลมีแผนบริหารจัดการน้ำ 9 โครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อให้มีช่องทางในการผันน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.1.2 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย โดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน

นโยบายนี้เป็นนโยบายที่ผิดที่ผิดทาง เพราะพี่น้องประชาชนจำนวนมากไม่มีที่ดินทำกิน แต่กลับอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินในประเทศไทย เป้าหมายที่ชัดเจนของการแก้กฎกระทรวงคืออะไร เพราะส่วนที่เหมือนเดิมคือลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ถือครองที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ ที่แตกต่าง คือ ลดเวลาการลงทุนจาก 5 ปี เป็น 3 ปี กำหนดกลุ่มชาวต่างชาติศักยภาพสูง 4 ประเภท และให้เพิ่มกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์ (Trust) เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการคำนึงถึงข้อเสียที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟอกเงิน การเก็งกำไรการซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรต่อ มีเงื่อนไขกำหนดไว้หรือไม่ที่ต้องซื้อกี่ปีจึงจะขายได้ ประเด็นเกี่ยวกับมรดกกำหนดไว้หรือไม่ รวมไปถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาหากทำผิดกฎระเบียบ แต่ร้อยละ 75 ของคนไทยยังไม่มีที่ดินทำกิน รัฐบาลมีการเรียงลำดับความสำคัญในการกระจายที่ดินเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง ผู้ที่มีรายได้น้อยแต่ยังไม่มีบ้านอยู่จะทำอย่างไรกับคนกลุ่มนี้

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ ต้องการเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงในสภาพอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เพื่อคนรุ่นใหม่ จึงได้มีการส่งเสริมพัฒนาดึงดูดให้มีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นในประเทศเพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีอุตสาหกรรมใหม่รวมอยู่ด้วย อุตสาหกรรมที่ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เข้ามาอยู่ในประเทศไทยในระยะยาว เพื่อพัฒนาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย และสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม จึงออกมาเป็นกลุ่มบุคคล 4 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับอนาคตของประเทศไทย อนาคตของคนรุ่นใหม่ไทย เพราะคนเหล่านี้เข้ามาแล้วจะช่วย

ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนกิจกรรมหรืออุตสาหกรรมใหม่ หรือกิจกรรมที่เรามีความเข้มแข็งให้มีการพัฒนาสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เจตนาคือนอกจากลงทุนแล้วต้องเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยโดยผ่านกระบวนการคัดกรองที่มีเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนจะให้เข้ามาถือครองที่ดินในประเทศไทย ในอดีตที่ผ่านมา มีชาวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยจำนวนมาก แต่เป็นเพียงการเข้ามาท่องเที่ยว การตั้งเป้าเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัยในระยะยาว จำเป็นต้องมีการให้ LTR ส่วนการให้ถือครองที่ดินหรือซื้อบ้านเป็นส่วนเสริมเพื่อให้คนที่เข้ามาลงทุนแล้วมีความรักและต้องการอยู่ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ได้มีโอกาสอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไปในระยะยาว ถือเป็นทางเลือกแก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย การเพิ่มประเภทการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และการลงทุนใหม่ ๆ หากขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะถูกถอนสิทธิ์ทันที

เราคาดเดาไม่ได้ว่าผู้ที่จะมาอยู่อาศัยแบบใด แต่ต้องการให้เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยในระยะยาวได้โดยสะดวก เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศไทย ส่วนจะอยู่รูปแบบใดไม่ว่าจะเป็นการอยู่โรงแรม เช่าอพาร์ทเมนต์ ซื้อคอนโดมิเนียม หรือซื้อที่ดินต้องเป็นไปตามกติกาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประเทศไทยมีการสงวนและครอบครองที่ดินเป็นอย่างมาก ไม่สามารถซื้อที่ดินเพื่อทำการปลูกสิ่งก่อสร้างเชิงพาณิชย์ได้ หากทำผิดก็จะมีเพิกถอนสิทธิ์ วัตถุประสงค์คือเพื่อให้ซื้อเช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจะอยู่ในประเทศไทยต่อ ผู้ที่จะได้ LTR ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและทำตามกฎระเบียบ ทั้งหมดเป็นไปเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศไทย ในลักษณะที่เหมาะสมสมดุล ขอยืนยันว่าไม่ได้ให้มากเกินไป มีการเข้มงวดในบางเรื่องอยู่ ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่าจะดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 1,000,000 คน แต่จะซื้อกี่ไร่ก็ยังไม่สามารถประเมินได้ เพราะมีรูปแบบการอยู่อาศัยที่หลากหลาย แต่ต้องเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถดึงดูดการลงทุนและอุตสาหกรรมใหม่ให้เข้ามาในประเทศไทยได้ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่จะได้รับโอกาสในการเป็นฐานการผลิตและฐานการลงทุนใหม่ นโยบายที่ออกมานี้มีการควบคุมที่ชัดเจนและมีวัตถุประสงค์คือให้ซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น

1.2 กระทั่งถามทั่วไป

1.2.1 กระทั่งถาม เรื่อง การติดประกาศภาพบุคคลที่มีหมายจับที่ทางราชการต้องการตัว โดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทั่งถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ตอบกระทั่งถามแทน

จากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดเวลา 18 ปี มีบุคคลที่ทางราชการสืบสวนและต้องการจับกุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหรือเพื่อเหตุผลอื่นเป็นจำนวนมาก ในการดำเนินการให้ได้ตัวบุคคลเป้าหมายดังกล่าวมีการติดตามตัวสืบสวนในหลายวิธีการ แต่วิธีการที่

หน่วยงานกระทำโดยการจัดพิมพ์ป้ายไว้นิลขนาดใหญ่ติดประกาศตามข้างถนนใกล้ด้านตรวจหรือจุดแยกของ ถนนสายหลักทั่วจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา ยังเป็น ข้อถกเถียงถึงความเหมาะสมและสมควรหรือไม่ เมื่อเทียบกับความสูญเสียด้านความรู้สึกรู้สึกของผู้คนที่พบเห็น ทั่วไป ทั้งด้านความรู้สึกอับอาย เป็นการประจานสกุลของบุคคลตามหมายที่ปรากฏ ที่มีอยู่ในชุมชนในสังคม เป็นการละเมิดทำให้ครอบครัว ญาติพี่น้องต้องได้รับความอับอาย ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง จากสังคมเพียงใด จึงขอเรียนถามว่า

1. รัฐบาลมีนโยบายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนที่ไม่ได้มีส่วน กระทำความผิด เพียงแต่เป็นบุคคลที่มีนามสกุล หรือมีสถานะเป็นภรรยา หรือมีสถานะเป็นบุตร หรือมี สถานะเป็นบิดา หรือมีสถานะเป็นมารดาหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

2. รัฐบาลมีนโยบายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ในทุกมิติของภารกิจที่ปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเจตนารมณ์เพื่อหนุนเสริม กระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะครอบครัวของผู้ที่มีหมายจับประกาศในที่สาธารณะ ตนเข้าใจดีว่าสมาชิกฯ เข้าถึงและเข้าใจปัญหาของพี่น้องประชาชน และมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการใช้นามสกุลเดียวกับผู้ที่มีหมายจับ หรือเป็นบุคคลในครอบครัวว่า หมายดังกล่าวที่ประกาศในที่สาธารณะมีผู้คนรับรู้หลากหลาย แต่หมายจับไม่ได้ประกาศในทุกโซน โดยแบ่งเป็น 3 โซน คือ โซนที่ 1 จังหวัดยะลา โซนที่ 2 จังหวัดนราธิวาส และโซนที่ 3 จังหวัดปัตตานี และอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยแต่ละหมายจะถูก ประกาศในโซนของตนเอง ในขณะที่มีภาพบุคคลที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงอยู่ประมาณ 373 ภาพ และในการติด ภาพดังกล่าวรวมทั้งหมายจับมีจำนวน 1,704 หมาย ซึ่งการออกหมายต่าง ๆ ต้องมีหลักฐานทางนิติ วิทยาศาสตร์มารองรับ มีการตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะยื่นคำขอให้ศาล ออกหมายจับ และพบว่าเมื่อมีการประกาศภาพหรือหมายต่าง ๆ พี่น้องประชาชนก็จะไม่ให้ความร่วมมือ กับบุคคลที่มีการออกหมายจับออกมา สำหรับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนั้น เป็นการดำเนินการตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งได้รับการยกเว้นมีต้องบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยการกระทำของเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ในส่วนสิทธิส่วนบุคคลยังได้รับการคุ้มครองตามหลักสากล รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทุกประการ โดยภาครัฐได้ดำเนินการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและพันธกรณี สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายทุกภาคส่วน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างหลักประกันและความปลอดภัยให้กับ

ประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป

สำหรับกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติ รัฐบาลมีคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติ โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นเลขาธิการ นอกจากนี้ยังมีคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เป็นหัวหน้าคณะ และคณะกรรมการประสานงานในระดับพื้นที่ โดยมี แม่ทัพภาคที่สี่ และผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 เป็นหัวหน้าคณะในการดำเนินการต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งการเสนอกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร มีกฎหมายสำคัญสองฉบับที่อาจเป็นแนวทางการเปรียบเทียบเรื่องการตีตราความหมายจับ คือ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการทำคามผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ในประเด็นเรื่องความโหดร้ายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีมาตรฐานการตีความอย่างไร เพราะแม้แต่องค์การสหประชาชาติยังไม่ให้คำนิยามในเรื่องความโหดร้าย ดังนั้น ในเรื่องการกระทำของเจ้าหน้าที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของประชาชน อาจมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามที่สมาชิกฯ ให้ความสนใจและมีความกังวล

1.2.2 กระตุ้ถาม เรื่อง การติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคของพี่น้องประชาชนลัดทึบจากการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะการให้บริการไฟฟ้า การก่อสร้างถนน การให้บริการประปา การแก้ไขปัญหายะรวมถึงแนวทางการกระจายรายได้ให้กับประชาชนลัดทึบ โดย นายสละธิระ เผือกประพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคเศรษฐกิจไทย เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มิเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ตอบกระตุ้ถามแทน

ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 กำหนดให้อำเภอลัดทึบ เป็นศูนย์กลางของเมืองธุรกิจการบินระดับนานาชาติ เพื่อหารายได้เข้าสู่ประเทศ ทั้งด้านการลงทุน การท่องเที่ยว ด้านธุรกิจ และทางการแพทย์ ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้มีนักลงทุนจากต่างชาติและนักลงทุน ภายในประเทศเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ ตั้งแต่มีนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2565 ผลกระทบที่มีต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในอำเภอลัดทึบ 5 ตำบล ประชากรรวมประชากรแฝง 350,000 คน ได้รับผลกระทบตลอด 4 ปี โดยเฉพาะด้านการให้บริการไฟฟ้าไม่ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ไฟฟ้าดับบ้าง การขยายเขตเป็นไปไต่ยาก ค่าไฟฟ้าก็ไม่ได้รับส่วนลดตามที่รัฐบาลกำหนด เป็นอำเภอเดียวในประเทศไทย เพราะ อยู่ในการดูแลของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำหรับการให้บริการประปา ปัจจุบันหลายพื้นที่ยังไม่มีประปาใช้ โดยเฉพาะ

พื้นที่ราบสูงและชายขอบทั้ง 5 ตำบลสตึบ ของอำเภอสตึบ และการก่อสร้างถนนปัจจุบันทำให้ท่อประปาแตก ทำให้ประชาชนต้องใช้น้ำที่ปนตะกอนอยู่บ่อยครั้งจากการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนและแก้ไขปัญหายุทธ การก่อสร้างถนนทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน และการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก น้ำระบายไม่ทันทำให้ท่วมขัง บ้านเรือนเสียหาย จากการจัดแผนงาน ทั้งสะพานลอยสี่แยกสะพานบก ไม่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องทั้ง 5 ตำบล และปัญหาขยะของ อำเภอสตึบประมาณ 53,240 ตันต่อปี รวมทั้งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ อำเภอสตึบยังไม่มีพื้นที่ทิ้งขยะเป็นของตัวเอง ซึ่งในแต่ละปีท้องถิ่นก็ต้องเสียงบประมาณเกือบ 100 ล้านบาท เพื่อนำขยะไปทิ้งที่อื่น ทำให้ไม่กองทัพเรือจึงไม่สร้างบ่อขยะใช้ของตนเอง ทั้งที่มีพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงขอเรียนถามว่า

1. รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาการให้บริการไฟฟ้า การให้บริการประปา อำเภอสตึบและมีการชดเชยเยียวยากรณีไฟฟ้าตกทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

2. รัฐบาลมีวิธึแนวทางการแก้ไขการก่อสร้างถนนรอบเมืองสตึบ และปัญหาขยะในพื้นที่อำเภอสตึบหรือไม่ อย่างไร เพราะมีจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางการกระจายรายได้สู่พี่น้องประชาชนทุกอาชีพหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ ปัญหากระแสไฟฟ้าตกได้รับการแก้ไขมาโดยตลอดเพื่อให้ได้มาตรฐานที่กำหนด ในอนาคตอำเภอสตึบจะต้องดีกว่านี้เพราะเป็นเมืองที่สำคัญที่จะมีฐานของสนามบินใหม่ที่จะเกิดขึ้นอนาคต จะมีการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงสองสายส่งสถานีในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการจัดส่งไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ มีการเชื่อมโยงการส่งกระแสไฟฟ้า และยกระดับแรงดันไฟฟ้าเพื่อที่จะจ่ายไปในพื้นที่อำเภอสตึบ นอกจากนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดระยอง เชื่อมโยงมายังอำเภอสตึบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะเสร็จในปี 2567 โครงการภายใต้สนามบินอู่ตะเภามีภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดทำกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งในสนามบินและบริเวณที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน

สำหรับภูมิประเทศของอำเภอสตึบ จังหวัดชลบุรี นั้น ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเพียงพอ จึงทำให้ประสบปัญหาน้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อนในหลายพื้นที่ ในเขตการดูแลของกองทัพเรือไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ำประปา ขณะนี้ภาครัฐอยู่ในระหว่างก่อสร้างระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำจากภายนอก และการประปาส่วนภูมิภาคมีการปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำ ขณะนี้มีความคืบหน้าร้อยละ 80 คาดว่าอีกไม่นานจะแล้วเสร็จ และจะทำให้การประปามีเสถียรภาพมากขึ้น มีการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างสมบูรณ์ ในส่วนของอำเภอสตึบเองมีการจัดสรรงบประมาณจำนวน 49.25 ล้านบาท เพื่อช่วยให้

เครือข่ายประปาของอำเภอสตึกกว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น แหล่งน้ำบาดาลในอำเภอสตึกหีบ ได้มีการสำรวจแล้วพบว่ามีแหล่งน้ำบาดาลที่มีขนาดพอสมควร จำนวน 3 แหล่ง ที่กองทัพเรือมีศักยภาพ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถยกระดับน้ำบาดาลมาเสริมความต้องการการใช้น้ำได้อีกทางหนึ่ง ส่วนเรื่องของสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นโรงพยาบาลที่จะพัฒนาขึ้นมาให้เป็นศูนย์การแพทย์เพื่อรองรับภาคประชาชนด้วย และมีโครงการโรงพยาบาลศูนย์อื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงที่อยู่ในบริเวณของ ECC จะมีการพัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์สร้างบุคลากรให้มีความเพียงพอ ส่วนระบบการศึกษานั้น ขอรับไปเพื่อไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และขอให้มั่นใจว่ารัฐบาล และ ECC มีความต้องการจะผลักดันให้บุคลากรในเขตพื้นที่มีงานทำมีรายได้ที่ดีและมีส่วนสร้างสังคม อำเภอสตึกเป็นอำเภอที่ได้รับการจัดทำเป็นต้นแบบที่เรียกว่าสตึกโมเดล โดยอาศัยวิทยาลัยเทคนิคสตึกและโรงเรียนสิงห์สมุทรเป็นต้นแบบ

กระทรวงมหาดไทย โดยกองทัพเรือ มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะอย่างครบถ้วน ส่วนพื้นที่นอกเหนือพื้นที่กองทัพเป็นหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน 687 ต้นต่อวัน โดยมีเมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแล และมีแผนที่จะทำนำขยะไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อบรรเทาปัญหาขยะ ตลอดจนมีแผนรองรับการเพิ่มขึ้นของขยะในอนาคต ส่วนปัญหาน้ำท่วมทางหลวง กระทรวงคมนาคมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อวางแผนการระบายน้ำ แต่ด้วยจำนวนน้ำที่มีปริมาณมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสูง แต่พยายามจะไม่ให้น้ำขังเป็นระยะเวลานาน โดยมีการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติม สำหรับการสร้างสะพานลอยต้องสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง โดยกรมทางหลวงได้ดำเนินการสร้างถนนเพื่อขยายถนนให้สอดคล้องกับการสร้างสนามบินอุตะเภาะและอาจทำให้มีผู้เดือดร้อน แต่ได้รับการแก้ไขและเยียวยาเรียบร้อยแล้ว มีการสร้างถนน 2 เลนจราจรเพื่อขยายช่องทางจราจรในขณะก่อสร้างถนน ถ้าพื้นที่ใดมีปัญหาและมีผู้เดือดร้อนจะได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย ขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาล ว่าเป็นไปเพื่ออนาคตที่ดีของคนในอำเภอสตึก

1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน

เนื่องจาก รัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ไปเป็นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ

1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือให้มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมือง โดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ความคืบหน้าการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต นายศรัทธา แซ่ด่าน โดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การพิจารณาจัดตั้งสำนักงานที่ดินในพื้นที่อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดย นายคุณากร ปรีชาชนะชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดย นายคุณากร ปรีชาชนะชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายอิทธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน

1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง แนวทางการแก้ไข พัฒนา ส่งเสริมความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในอำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี โดย นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคเศรษฐกิจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงท่อคอนกรีตลอดเหลี่ยมใต้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3394เส้นทางระหว่างบ้านห้วยกระบอก – ลูกแก หมู่ที่ 9 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน

1. **ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี** ดำเนินการตามที่สภามีมติในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นผู้เสนอ (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วนที่ 1 – 2 เป็นญัตติด่วน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 54 (1) เพื่อลงมติต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565)

ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาญัตติดังกล่าวเป็นเรื่องด่วน ไปในคราวเดียวกับญัตติด่วนในทำนองเดียวกัน คือ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ดำเนินการตามที่สภามีมติในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้เสนอ

โดยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล สมาชิกอภิปราย และผู้เสนอได้แสดงเหตุผล ก่อนการลงมติมีการตรวจสอบองค์ประชุม แต่สมาชิกแสดงตนไม่ครบองค์ประชุม ประธานฯ จึงสั่งปิดการประชุม ซึ่งในวันนี้ ประธานฯ ได้ดำเนินการต่อจากการประชุมคราวก่อน โดยตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับทั้ง 2 ญัตติ ด้วยคะแนน 324 เสียง และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 4 เรื่อง

(1) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

(2) รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2563

(3) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(4) รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และรายงานสถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ประชุมรับทราบ

2.2 รับทราบเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมการธิการและคณะกรรมการขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 106 วรรคสอง และตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ พ.ศ. 2563 ข้อ 27 จำนวน 5 คณะ

(1) คณะกรรมการธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติจำนวน 2 เรื่อง

(1.1) กลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565

(1.2) กลุ่มญัตติเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและผลกระทบจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

(2) คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลย์ (เรื่องร้องเรียนที่ 12) ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2565

(3) คณะกรรมการธิการการท่องเที่ยว ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565

(4) คณะกรรมการธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้ ออกไปอีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565

(5) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ที่ประชุมรับทราบ

2.3 รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 ฉบับ

(1) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคล สูญหาย พ.ศ.

(2) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับ เพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ การตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่)

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 ฉบับ โดยให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณา ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงาน อัยการสูงสุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมส่งให้สำนักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

2.4 รับทราบสรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ปัญหา การถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาการศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ การตามข้อบังคับ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)

โดยสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้ส่งรายงานการพิจารณาการศึกษาเรื่อง ดังกล่าว เพื่อให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 รับทราบสรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "ปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวง ชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการศึกษาปัญหาการถ่ายโอน ถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอเพื่อพิจารณารายละเอียด

ที่ประชุมรับทราบ

ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมลำดับต่อไป สมาชิกฯ ขอเปลี่ยนระเบียบว าระการประชุมเป็นญัตติด่วนด้วยวาจา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 54 (1) และ (5)

ที่ประชุมรับรอง

ผู้ติดตามด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาสำคัญของประเทศเกี่ยวกับการประสบปัญหาอุทกภัยในหลายจังหวัด และปัญหาการาดิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้รัฐบาลดำเนินการ โดยมีผู้เสนอผู้ติดตาม ดังนี้

1. นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 ผู้ติดตาม คือ

(1) ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง

(2) โศกนาฏกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

2. นายสุทัศน์ เงินหมื่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และคณะ เป็นผู้เสนอผู้ติดตามด้วยวาจา เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

3. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เสนอผู้ติดตามด้วยวาจา เรื่อง ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดศรีสะเกษ และขอให้ส่งให้รัฐบาลแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วน

4. นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เสนอผู้ติดตามด้วยวาจา เรื่อง ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางในช่วง 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง

5. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคก้าวไกล เสนอผู้ติดตามด้วยวาจา เรื่อง ปัญหาน้ำท่วมและมาตรการการเยียวยาในพื้นที่ 59 จังหวัดทั่วประเทศ

6. นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เสนอผู้ติดตามด้วยวาจา เรื่อง การป้องกันและปฏิรูปตำรวจและระบบราชการเพื่อป้องกันการกราดยิงที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำภู

7. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เสนอผู้ติดตามด้วยวาจา เรื่อง ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำเจ้าพระยา ซึ่งประกอบไปด้วยทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งโพธิ์พระยา และแม่น้ำท่าจีน ทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่

8. นายบุญยัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เสนอผู้ติดตามด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาถอดบทเรียนจากเหตุกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการแก้ปัญหาคือการบำบัดสารเสพติดสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร ครอบคลุมทุกท้องถิ่นทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ

เพื่อลดอันตรายแบบองค์รวมให้แก่สังคมไทย ปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติดเป็นภัยอันตรายใกล้ตัวของทุกคนในสังคม เปรียบได้กับระเบิดเวลาปัญหาสารเสพติดสุขภาพจิตที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศพร้อมจะระเบิดทำอันตรายแก่ผู้คนในสังคมได้ตลอดเวลา เมื่อมีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากกระตุ้นจำเป็นที่สภาผู้แทนราษฎรจะต้องช่วยสังคมถอดบทเรียนเพื่อค้นหากลไกปลดชนวนระเบิดเวลาปัญหาสารเสพติดสุขภาพจิตโดยด่วน เพื่อลดอันตรายแบบองค์รวมให้แก่สังคมไทย

นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เสนอญัตติด้วยวาจา

1. ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง

ปัญหาอุทกภัยถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นทุกปี ในปี 2565 จากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมด 59 จังหวัด ประชาชนจำนวน 400,000 กว่าครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าปริมาณน้ำจะลดลงแต่ยังมีอีก 29 จังหวัด ที่มีน้ำท่วมขังและส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีความทุกข์ยาก สมาชิกฯ ทุกคนที่ได้ลงพื้นที่และพบกับปัญหาที่แท้จริงได้สะท้อนสภาพปัญหาและสาเหตุที่เกิดในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติและสามารถแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนหากลไกในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หรือดำเนินการอย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับน้ำท่วมได้โดยไม่เกิดความทุกข์ สามารถรับสภาพได้หรือเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญคือระบบการเตือนภัยน้ำท่วมยังมีข้อบกพร่องอยู่ ขาดความรวดเร็ว มีปัญหาเรื่องการสื่อสารการเตือนภัยจนทำให้ประชาชนไม่สามารถเก็บของได้ทัน รวมถึงแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนยังไม่ครอบคลุม ไม่เพียงพอ ตลอดจนกฎหมายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ การเยียวยาต้องรวมไปถึงการชดเชยพื้นที่การเกษตรให้กับประชาชนด้วย

รัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังกับการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย มาตรการการแก้ไขปัญหายังคงเหมือนเดิม มีแต่นโยบายขายฝัน แต่จริง ๆ แล้วประชาชนต้องการให้มีศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ และแจ้งเตือนประชาชนให้ทันต่อเหตุการณ์ งบประมาณหลายแสนล้านที่รัฐบาลอ้างว่าแก้ปัญหาน้ำท่วม แต่กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการน้ำที่ไร้ประสิทธิภาพ เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นทุกภาค โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่บริหารจัดการน้ำในเขื่อนไม่ดี รัฐบาลต้องปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำ และทุกวันนี้หลายพื้นที่น้ำยังไม่ลด รัฐบาลต้องเข้าไปดูแลพื้นที่การเกษตร

ซึ่งต้องได้รับการเยียวยาโดยด่วน ทั้งภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์ ราคาอาหารสัตว์ก็ต้องควบคุม นอกจากนี้ ยังมีเรื่องค่าดำรงชีพที่รัฐบาลจะชดเชยให้ ต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพิ่มจำนวนเงิน และที่สำคัญต้องเร่งจ่ายเงินโดยเร็ว เพราะประชาชนต้องการปรับปรุงบ้านเรือนและที่ดินทำกิน โดยเร็วที่สุด ตลอดจนการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า น้ำประปา และถนน ก็ต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมทันทีเช่นกัน

2. โศกนาฏกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนที่สภาแห่งนี้จะทำหน้าที่ในการพิจารณาปัญหาเพื่อมีข้อเสนอไปยังรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องเสนอเป็นญัตติด้วยวาจา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เกิดเหตุการณ์สูญเสียอย่างใหญ่หลวง เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร อะไรคือแรงจูงใจ ของเหตุโศกนาฏกรรมและใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น จากเวทีรับฟังความคิดเห็นที่ผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา มีการถอดบทเรียนเหตุการณ์ แรงจูงใจที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นว่า เป็นเพราะความเคียดแค้นชิงชังตัวเอง รังเกียจสังคมเกินเหตุ เป็นจุดที่ทำให้ตัดสินใจทำแบบนั้น และโครงสร้างของสังคมไทยทำให้เกิดเหตุเช่นขึ้น เรื่องของยาเสพติด ปัญหาทางจิต และกระบวนการขัดเกลาลี้ภัย ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมที่หนองบัวลำภู รวมทั้งปัญหาการควบคุมอาวุธปืนก็เป็นมูลเหตุหนึ่งด้วย สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะได้ถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งไปยังรัฐบาล

ปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติดเป็นภัยอันตรายใกล้ตัวของทุกคนในสังคมเปรียบได้กับระเบิดเวลาปัญหาสารเสพติดสุขภาพจิตที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศพร้อมจะระเบิดทำอันตรายแก่ผู้คนในสังคมได้ตลอดเวลาเมื่อมีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากระตุ้นจำเป็นที่สภาผู้แทนราษฎรจะต้องช่วยสังคมถอดบทเรียนเพื่อค้นหาทุกกลไกปลดชนวนระเบิดเวลาปัญหาสารเสพติดสุขภาพจิตโดยด่วนเพื่อลดอันตรายแบบองค์รวมให้แก่สังคมไทย

เมื่อสมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติเสนอหลักการและเหตุผลทั้ง 9 ญัตติครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. เหตุการณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น ดังนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องตื่นตัวในเรื่องนี้ โดยเฉพาะการปิดล้อมคนร้ายและระงับเหตุให้เร็วที่สุด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในประเด็นที่น่าจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุ รัฐบาลต้องให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและเร่งด่วน โดยดำเนินมาตรการให้มีการบำบัดผู้ติดยาเสพติด

อย่างครบถ้วน และเตรียมความพร้อมเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับสู่สังคมได้อย่างปกติ สามารถมีงานทำ และใช้ชีวิตต่อไปในสังคมได้ โดยรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินมาตรการในเรื่องนี้ นอกจากนี้ ควรมีการปราบปรามปิ่นเถื่อนและผู้ที่ทำปิ่นเถื่อนอย่างจริงจัง รวมทั้งซื้อปิ่นจากผู้ที่ครอบครองปิ่นจำนวนมากกลับคืนมายังภาครัฐ เพื่อนำมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการป้องกันตนเอง และต้องเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้ก่อเหตุขึ้นอีก ตลอดจนแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางสังคมที่เป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุ การถอดบทเรียนของทุกหน่วยงานควรมีการดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ข้างต้นขึ้นอีกในอนาคต การใช้มาตรการที่เข้มข้นในการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยการปลดออกจากราชการ ต้องมีการติดตามพฤติกรรมของผู้ที่ถูกลงโทษอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่มีการประเมินว่ามีความเสี่ยงว่าอาจจะก่อปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรง รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมความแข็งแรงของจิตใจด้วยการผสมผสานร่วมกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหา สร้างจิตสำนึกที่ดี ความรับผิดชอบ และสติปัญญา เพื่อให้เยาวชนและผู้คนในสังคมมีภูมิคุ้มกันมีความเข้มแข็งในจิตใจ

ควรมีการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในกองทัพ องค์กรตำรวจ ปฎิรูประบบราชการ และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองปืนให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัญหาเชิงโครงสร้างของหน่วยงานดังกล่าวอยู่ในจุดวิกฤต มีปัจจัย 4 อย่าง คือ 1.ปืน 2.ยาเสพติด 3.โครงสร้างระบบราชการ ภายในของตำรวจที่ทำให้คนเครียด และ 4. ปัญหาสุขภาพทางจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเครียดสะสม ทั้ง 4 ข้อต้องได้รับการแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาใหญ่ที่เป็นรากฐานของปัญหาทั้งหมด คือ เรื่องระบบตัว นี่คือการคุมเม็ดแรกในการแก้ปัญหา เมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัว ก็ต้องมีการจ่ายเงินซื้อ เมื่อต้องซื้อในราคาสูงมาก เงินเดือนข้าราชการปกติไม่มีทางเพียงพอ เมื่อลำดับขั้นสูงขึ้น การประกอบอาชีพสุจริตจึงเป็นไปได้ และเป็นการผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา จนปล่อยให้มียาเสพติดบ้านเต็มบ้านเต็มเมือง มีฝักเปิดเกินเวลาได้ ยาเสพติดราคาถูก หาซื้อได้ง่าย ถ้าหลายระบบตัวไม่ได้ ธุรกิจผิดกฎหมายจะยังคงอยู่ ดังนั้น การแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุให้ตรงจุด จึงจะสามารถทำลายระบบเหล่านี้ได้ สมาชิกฯ เสนอแนะให้นำระบบเทคโนโลยี เช่น Cell Broadcast มาใช้ในระบบการเตือนภัยและเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ และบริเวณใกล้เคียง รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

นอกจากนี้ สมาชิกฯ ยังได้เสนอแนะให้ภาครัฐต้องคำนึงถึงครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต ซึ่งควรได้รับการเยียวยาทางจิตใจ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมสุขภาพจิต เข้ามาดูแล และเยียวยาสุขภาพจิตใจของคนกลุ่มนี้ที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

2. ปัญหาอุทกภัย

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น ดังนี้

รัฐบาลต้องหาวิธีการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบัน เมื่อมีปริมาณน้ำจำนวนมาก ต้องการทางผันน้ำหรือระบายน้ำ รวมทั้งต้องหาแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในหน้าแล้งด้วยเช่นกัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน เพื่อหาแนวทางบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ควรผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถบริจาคและแจกของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ เพราะงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชน ส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ต้องมีการสื่อสารให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและเตรียมรับมือกับน้ำท่วม โดยการให้ความรู้กับชาวบ้านเพื่อทำความเข้าใจว่า จะต้องใช้ระยะเวลากี่วันในการเตรียมพร้อมและเตรียมตัวรับน้ำ และมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลิตผลได้ทันก่อนจะถึงช่วงฤดูน้ำหลาก เพื่อบรรเทาไม่ให้เกิดความเสียหายมาก นอกจากนี้ การก่อสร้างถนนในบางพื้นที่ยังไม่มี การดูผังเมืองให้ดีขึ้นทำให้ทับเส้นทางไหลของน้ำ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วม รัฐบาลต้องร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการลอกท่อ หรือปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำให้มีขนาดเหมาะสม การก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ควรขวางทางน้ำ และเมื่อเกิดน้ำท่วมขึ้นแล้ว สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการหลังน้ำลดคือ การฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซ่อมแซมระบบคมนาคม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว และเพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ให้นำญัตตินี้ไปพิจารณาในคราวถัดไป จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมเวลา 19.47 นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา 19.47 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร